

**ด่วน**

ที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๗๕๓๓



ศาลากลางจังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๒๗๐๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการสื่อสารมวลชนได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ๓ ปี (วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖) ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลจากองค์การ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐหรือเอกชน ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อเข้ารับการสรรหา เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยกำหนดระยะเวลารับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลระหว่างวันที่ ๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จึงประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะสมัครฯ โดยเสนอชื่อบุคคล ให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทราบโดยตรงตามกำหนดระยะเวลาข้างต้น ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ที่ [www.thaihealth.or.th](http://www.thaihealth.or.th) หัวข้อ “การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ หากมีข้อซักถามเพิ่มเติมสามารถประสานได้ที่ นางวิภารัตน์ ศรีทริฐฎ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๓๔๓ ๑๕๐๐ ต่อ ๑๐๐๕ หรือ ๐๘ ๖๖๘๐ ๘๖๖๓ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์จังหวัดระยอง [www.rayong.go.th](http://www.rayong.go.th) หัวข้อ “กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา ทั้งนี้ สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(พิรุณ เหมะรักษ์)

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๙-๔๐๔๓ / โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๖๐

E-mail : [rayongoffice@gmail.com](mailto:rayongoffice@gmail.com) / [www.rayong.go.th](http://www.rayong.go.th)